

# ซมิลาไทมส์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 218 วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

## ม.หาดใหญ่ลั่น พร้อมสร้างนักรบเมืองมืออาชีพ

คณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ เตรียมปรับแผนการเรียนการสอน เน้นนักศึกษาติดดิน พร้อมทำงาน ร่วมกับรากหญ้าได้สนิทใจ ฟุ้งปีหน้าเปิดแนววิชาการปกครองท้องถิ่นเตรียมพร้อมอาชีพนักรบเมืองท้องถิ่น

นายสุวิทย์ รัตนะรัต คณะบดี คณะรัฐศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะรัฐศาสตร์เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี 2547 มีชั้นปีที่ 1-3 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 500 คน ในปีการศึกษา 2549 ทางคณะมีแผนการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียง 100 คนแต่มีนักเรียนเข้ามาสมัครมากถึง 260 คน

สาเหตุหลักที่ทำให้นักเรียนหันมาสนใจการเรียนมากขึ้นคือ พ่อแม่ผู้ปกครองมองเห็นถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่ดีเท่าที่ควร จึงอยากให้ลูกเรียนหนังสือเพื่อจะ

ได้มีโอกาสรับราชการ แม้เงินเดือนน้อย แต่มองถึงความมั่นคงของชีวิตว่าการรับราชการสามารถทำได้ตลอดชีวิต เป็นผลสืบเนื่องมาจาก นโยบายรัฐบาลที่ให้มีการกระจายอำนาจและถ่ายโอนอำนาจไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทำให้ท้องถิ่นกลายเป็นแหล่งรองรับงาน และการจ้างงานอย่างกว้างขวาง ขนาดใหญ่ เป็นโอกาสการมีงานทำของบุตรหลานทั้งในภาคราชการและ นักรบเมืองท้องถิ่นรวมถึงบุตรหลานได้มีโอกาสทำงานที่มั่นคงในภูมิลำเนา หรือแหล่งงานที่ไม่ไกลบ้านมากนัก

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์มีแนวความคิดพัฒนานักศึกษาที่มีความต้องการดำเนินอาชีพในสายการเมืองโดยการร่างหลักสูตรปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับหลักการบริหาร และจัดการทางการเมืองการปกครอง ซึ่งได้เสนอให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่พิจารณาในขณะนี้ จะเป็นการเรียนการสอนในภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ไม่เฉพาะนักศึกษาที่สนใจเท่านั้น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ขณะนี้ก็สามารถเรียนเพิ่มเติมความรู้ได้ เพราะจะมีหลักสูตรที่เป็นวิชาเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง หากไม่มีอะไรสะดุดก็จะเริ่มดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2550 นี้

“เราจะเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนใหม่ เน้นให้นักศึกษารัฐศาสตร์มีคุณสมบัติเหมาะสมกับท้องถิ่นมากที่สุด ติดดิน และทำงานร่วมกับรากหญ้าได้อย่างสนิทสนมกลมกลืน เราต้องเตรียมความพร้อมให้กับทั้งนักศึกษาที่จบออกไปเพื่อทำงานกับท้องถิ่น รวมถึงหลักสูตรวิชาเกี่ยวกับการทำงานด้านการเมืองด้วย” นายสุวิทย์ กล่าว